





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

12 ตุลาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>30 บาทรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sondhitalk, news1live)</p> <p>- สปสช.ออกประกาศ เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม สำหรับหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านเวชกรรม พ.ศ. 2567 เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 ส.ค.67 สารระสำคัญคือการเพิ่มขอบเขตการให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย (Common Illnesses) ของร้านยาคุณภาพที่เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการของ สปสช. ให้จ่ายยาแก่ผู้มีสิทธิบัตรทองแล้วเบิกเงินชดเชยค่าบริการจาก สปสช.ได้ จากเดิม 16 กลุ่มอาการ เป็น 32 กลุ่มอาการ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย.67 ผู้มีสิทธิบัตรทองหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย 32 กลุ่มอาการ สามารถไปร้านยาคุณภาพใกล้บ้าน ซึ่งจะมีตราสัญลักษณ์ 30 บาทรักษาทุกที่ หรือป้าย “ร้านยาคุณภาพของฉัน” ติดอยู่ที่หน้าร้าน</p>	
<p>แบบรายงานผล อสม.1</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกลาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของ อสม.และการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบ (อสม.1) พ.ศ. 2566 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 โดยสาระสำคัญ คือ แก้ไขเอกสารแนบท้ายแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบ (อสม.) เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจบทบาทและหน้าที่ของ อสม.</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>มรภ.วไลยอลงกรณ์ผลิตพยาบาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, linetoday, thegendathai, ch3, newtv.,hfocus, thecoverage,)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดเผยว่า ได้หารือร่วมกับ รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ในการตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพในพื้นที่ จ.สระแก้ว ซึ่ง มรภ.วไลยอลงกรณ์ มีแนวคิดที่จะตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อผลิตพยาบาลสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มปริมาณพยาบาลให้มีเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน โดยจะเป็นความร่วมมือระหว่าง มรภ.วไลยอลงกรณ์ สธ. และรพร.สระแก้ว พร้อมทั้งจัดทำร่างหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของกำลังคนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ซึ่งตนสนับสนุนอย่างเต็มที่ และมีงบประมาณด้านนี้อยู่แล้ว อยากให้มหาวิทยาลัยเร่งรัดการจัดตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และอยากให้ผลิตนักศึกษาพยาบาลบัณฑิตนักรังสีเทคนิคเพิ่มด้วย</p>	
<p>รณรงค์ "ล้างมือให้สะอาด" ป้องกันโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, hfocus)</p> <p>- นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สธ.เปิดงานรณรงค์วันล้างมือโลก Global Hand Washing Day ซึ่งตรงกับวันที่ 15 ต.ค.ของทุกปี ปีนี้กำหนดคำขวัญว่า "มือสะอาดสำคัญอย่างไร" เพื่อรณรงค์การล้างมือให้สะอาดถูกสุขอนามัยทั่วโลก พร้อมเชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมรณรงค์การล้างมือที่ถูกวิธีด้วยน้ำและสบู่ ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เสียค่าใช้จ่ายน้อย และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ดี</p> <p>-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากการสำรวจพฤติกรรมกรรมการล้างมือทั่วประเทศ พบว่าช่วงอายุ 25-54 ปี ล้างมือมากที่สุด ประชาชนมีการล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งสกปรก เช่น น้ำมูก น้ำลาย ขยะ รองลงมาคือ หลังจากออกจากห้องส้วม สำหรับการล้างมือ 7 ขั้นตอน แบ่งเป็น 2 ก่อน 5 หลัง โดยล้างมือ 2 ก่อน คือ ล้างมือก่อนทำอาหารและ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รับประทานอาหาร ล้างมือ 5 หลัง คือ หลังเข้าห้องส้วม หยิบจับสิ่งสกปรก เยี่ยมผู้ป่วย สัมผัสหรือเล่นกับสัตว์ และหลังกลับมาจากนอกบ้าน.</p>	
<p>อุทกภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, จส.100, voicetv, thebangkokinsight, linetoday, hfocus, thailandplus, newtv, thaitodaynews,)</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สธ. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ครั้งที่ 23/2567 โดยยังมีสถานการณ์ใน 16 จังหวัด รอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีเพิ่มที่ จ.สิงห์บุรี จากน้ำล้นตลิ่ง ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ที่ จ.เชียงใหม่ เป็นหญิงอายุ 57 ปี จากเหตุเรือล่ม บาดเจ็บเพิ่ม 1 ราย สูญหายเพิ่ม 1 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 70 ราย บาดเจ็บสะสม 2,420 ราย สูญหายสะสม 2 ราย จัดทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 55 ทีม ให้บริการประชาชน 2,719 ราย ดูแลกลุ่มเปราะบาง 179 ราย ประเมินสุขภาพจิต 509 ราย พบภาวะเครียดสูง 21 ราย เสี่ยงซึมเศร้า 1 ราย เสี่ยงฆ่าตัวตาย 12 ราย หลังให้การปฐมพยาบาลด้านจิตใจ มีผู้ต้องส่งต่อพบแพทย์ดูแลจิตใจต่อเนื่อง 13 ราย</p> <p>ขณะนี้สถานการณ์ใน จ.เชียงใหม่ เริ่มคลี่คลาย คงเหลือศูนย์พักพิงให้บริการ 36 แห่ง สถานพยาบาลของ สธ.ทุกแห่ง ให้บริการประชาชนได้ตามปกติ และเตรียมพร้อมดำเนินการตามมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลด ติดตามดูแลเยียวยาจิตใจผู้มีความเสี่ยงต่อเนื่อง สำหรับ จ.ลำพูน ซึ่งรับมลน้ำจาก จ.เชียงใหม่ ยังคงมีสถานการณ์ใน อ.เมือง เปิดศูนย์พักพิง 12 แห่ง มีผู้เข้ารับบริการ 82 คน ไม่มีสถานพยาบาลได้รับผลกระทบ กำชับพื้นที่ที่เข้าสู่ระยะฟื้นฟูเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนู โรคเมลิออยโดสิสหรือโรคไข้ดิน และโรคไข้เลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, Chiangmainews)</p> <p>-ดร.นพ.สรวิศ บุญสุข ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 1 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยในจ.ลำพูนที่รพ.สต.หนองช้างคื่น สังกัด อบจ.ลำพูน โดยพื้นที่ อ.เมือง ได้รับผลกระทบน้ำไหลหลากจาก อ.สารภี เชียงใหม่ เข้าสู่ ต.หนองช้างคื่น ต.อุโมงค์ ขณะนี้น้ำลดลงแต่ยังท่วมขังอยู่ในหมู่บ้าน พร้อมนำ นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิต และผอ.รพ.สวนปรุง ติดตามดูแลจิตใจ พร้อมมอบถุงยังชีพประชาชนที่ประสบภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus)</p> <p>-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย พร้อมทีม SEhRT ตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จ.เชียงใหม่ ประเมินความเสียหายจากน้ำท่วมราว 30 ล้านบาท พร้อมให้กำลังใจบุคลากรวางแผนจัดทำโครงการฟื้นฟูและป้องกันน้ำท่วมกรณีฉุกเฉินในอนาคต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipr.net</p> <p>-กรมอนามัย เร่งส่งทีม SEhRT ลงพื้นที่สนับสนุนการฟื้นฟูที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมในชุมชนหลังน้ำลด ในพื้นที่ จ.สุโขทัย เพื่อให้ประชาชนกลับเข้าสู่บ้านเรือนและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ลดความเสี่ยงผลกระทบทางสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Chiangmainews</p> <p>-ทีม MCATT สุขภาพจิตเชียงใหม่ 4 ทีม ประกอบด้วย ทีมกรมสุขภาพจิต ทีม อ.สารภี อ.สันกำแพง อ.ดอยสะเก็ด ลงพื้นที่ประเมินสุขภาพจิตและเยียวยาจิตใจผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดหนองสีแจ่ง วัดหวลการณ บ้านเชียงแสน บ้านพญาขมภู อ.สารภี และ ศาลาวัดเกาะกลาง ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่</p>	
<p>ความคืบหน้าเหตุการณ์เหตุไฟไหม้รถโดยสารทัศนศึกษา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, linetoday, hfocus)</p> <p>-สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชนิ กรมการแพทย์ แถลงการณ์ (ฉบับที่ 9) ผู้ป่วย ต.ญ.อายุ 14 ปีได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้รถโดยสารทัศนศึกษา บาดแผลไฟไหม้โดยรวมดีขึ้น ยังต้องเฝ้าระวังบาดแผลแขนซ้าย ไม่พบการติดเชื้อ ไม่มีปัญหาข้อติดยึด สามารถทำกายบริหาร ยืดเหยียดข้อไหล่ ข้อศอก เพื่อป้องกันข้อติด และทำกิจกรรมถักเชือก เพื่อเพิ่มการใช้งานของข้อมือนิ้วมือ และฝึกความสนใจจดจ่อได้ดี ด้านจิตใจ อารมณ์คงที่ นอนหลับได้ดี เริ่มมีแผนการดำเนินชีวิตและวิธีการจัดการกับความกังวลที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ผลการรักษาเป็นที่พึงพอใจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, ผู้จัดการ, แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, innnews,)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการเยียวยาเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสที่คนศึกษา ว่า ทาง คปภ.ได้มอบเงินเยียวยาไปแล้ว และนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณสำหรับผู้เสียชีวิตอีกรายละหนึ่งล้านบาท และมียอดเงินบริจาค ทั้งหมด 9.1 ล้านบาท 50% แรกให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต 23 ราย และอีก 50% แบ่งให้กับผู้บาดเจ็บอีก 3 ราย ซึ่งนายกรัฐมนตรีใส่ใจเรื่องสภาพจิตใจอย่างมาก ได้ให้สาธารณสุขดูแลใกล้ชิด ซึ่งดีขึ้นตามลำดับ แต่ต้องมีการติดตามประเมินต่อเนื่อง</p>	
<p>มะเร็งเต้านม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thereporter, thaitodaynews)</p> <p>-นพ.สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เดือนตุลาคมเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ด้านภัยมะเร็งเต้านม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เชิญชวนหญิงไทยหมั่นใส่ใจตรวจเต้านมด้วยตนเอง และรับการตรวจโดยแพทย์เป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยปีนี้สธ.เพิ่มสิทธิประโยชน์ “การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์” สำหรับผู้หญิงไทยทุกสิทธิ อายุ 40 ปีขึ้นไปที่มีญาติสายตรงเป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรับการตรวจได้ตามสิทธิ อีกทั้งยังพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้การบริการรักษาและการส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมตามมาตรฐาน เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิ</p>	
<p>โฆษณาเครื่องสำอาง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, linetoday)</p> <p>- อย.ได้เผยแพร่คู่มือโฆษณาเครื่องสำอางฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567 ซึ่งมีการปรับปรุงหลายจุด เช่น การปรับกฎหมายและข้อบังคับให้ทันสมัย ห้ามโฆษณาเกินจริง และแก้ไขข้อความสรรพคุณให้เหมาะสมและเป็นสากลมากขึ้น คู่มือฉบับนี้มีหลักการสำคัญเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องสำอาง เช่น การใช้เซเลบ (Celebrities), การอ้างอิงบุคลากรทางการแพทย์, รายงานวิชาการ-สถิติ, การโชว์รางวัล, การเปรียบเทียบก่อน-หลัง และการอ้างอิงสถาบัน ผู้ที่เกี่ยวข้องควรศึกษาคู่มือและอินโฟกราฟิกให้เข้าใจ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อหลีกเลี่ยงการทำผิดกฎหมาย</p>	
<p>บุกรวบ 'หมอเถื่อนเกาหลี'</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, bugaboo, ch7, Thailandplus, linetoday, newtv., ch3,)</p> <p>-นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรม สบส.ประสานกำลังตำรวจ แพทย์สภา จับหมอเถื่อนเกาหลี ลักลอบเสริมความงาม โดยไม่มีใบอนุญาต คลินิกย่านปทุมวัน สั่งลงโทษทันที ทั้งผู้ให้บริการและแพทย์ผู้ดำเนินการ เข้าข่ายการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ฐานประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาต โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ดำเนินการสถานพยาบาล มีความผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อีกทั้ง ยังพบการโฆษณาสถานพยาบาลผ่านสื่อโซเชียล โดยมีได้รับการอนุมัติจากผู้อนุญาต สบส.จะออกคำสั่งระงับการโฆษณา และส่งคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ทั้งนี้กรณีที่คลินิกเสริมความงามจะนำแพทย์จากต่างประเทศเข้ามาให้บริการในคลินิก ต้องขออนุญาตกับ สบส. หรือสสจ.ในพื้นที่ และแพทย์ผู้ให้บริการจะต้องสอบใบประกอบวิชาชีพในประเทศไทย</p>	
<p>คดีไอคอน กรุ๊ป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์ ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, linetoday, ch7, Brighttv., newtv. hfocus, khaoja,)</p> <p>-กรณีมีผู้เสียหายจากบริษัทธุรกิจออนไลน์และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ "THE ICON GROUP" เป็นจำนวนมาก โลกออนไลน์ชูดคีย์ข้อมูลต่างๆรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดจำหน่ายพบว่า มีสินค้า 1 รายการที่ อย.เคยประกาศเตือนถึงการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง</p> <p>นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการ อย. เผยว่า ประกาศแจ้งเตือนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นของเก่าที่แจ้งเตือนไว้ตั้งแต่ปี 2566 ซึ่งมีการโฆษณาสรรพคุณสินค้าเกินจริง อย.ออกประกาศเตือนผู้บริโภคตามกระบวนการปกติ และแจ้งเจ้าของผลิตภัณฑ์รับทราบ ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว หลังจากนั้นเจ้าของผลิตภัณฑ์นำโฆษณาดังกล่าวออก ปัจจุบันสินค้าจากบริษัทได้รับการตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนถูกต้อง ปัญหาขณะนี้ไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องตัวสินค้า แต่เป็นเรื่องของการดำเนินธุรกิจที่มีแม่ข่ายซื้อสินค้าจำนวนมาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-พล.อ.ท.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขานุการแพทยสภา กล่าวถึงกรณี “บอสหมอเอก – ดร.ฐานานันท์ หิรัญไชยวรรณ” หนึ่งในผู้บริหาร THE ICON GROUP มีการระบุว่าเป็นหมอ ทำให้ประชาชนตั้งคำถามว่าเป็นหมออะไร เนื่องจากไม่มีข้อมูลปรากฏในเว็บไซต์ของแพทยสภาว่า ไม่ได้เป็นนายแพทย์ (นพ.) และไม่มีชื่อดังกล่าวที่ปรากฏในฐานข้อมูลของแพทยสภา ส่วนการอ้างตัวว่าเป็นหมอ อาจจะมีหมายอิงหมอย่างอื่นซึ่งต้องไปตรวจสอบข้อมูล ดังนั้น คำว่า “หมอ” ไม่เท่ากับ แพทย์ แต่หากมีพฤติกรรมในการรักษาโรคก็จะผิดกฎหมายฐานหลอกลวง ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายอาญา มีโทษจำคุก เพราะแพทยสภาจะดำเนินการได้ในกรณีที่ เป็นนายแพทย์ และกระทำผิดกฎหมายของแพทยสภา กรณีนี้ แพทยสภาได้รับเรื่องตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะไปคู่ว่าเป็นหมอแขนงใด ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถส่งข้อมูลให้แพทยสภาได้</p>	
<p>พัฒนายาต้านไวรัสเอชไอวี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, linetoday, thailandplus,)</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ในฐานะประธานบอร์ดองค์การเภสัชกรรม นำคณะร่วมประชุมอุตสาหกรรมการผลิตยาครบวงจรที่อิตาลี หรือความร่วมมือกับบริษัท Mylan สำหรับยาต้านไวรัสเอชไอวี "Lenacapavir" หลังไทยเป็น 1 ใน 18 ประเทศ ที่สามารถซื้อยากับ 6 บริษัทยาซึ่งสามารถได้รับอนุญาตใช้สิทธิบัตรโดยสมัครใจ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงยาของคนไทย เผยประสิทธิภาพป้องกันสูง ออกฤทธิ์ยาวนานถึง 6 เดือน</p> <p>ทั้งนี้ ยา Lenacapavir เป็นยาต้านไวรัสเอชไอวีชนิดใหม่ที่ออกฤทธิ์นาน มีทั้งรูปแบบยาฉีดและยารับประทาน ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ใช้ร่วมกับยาต้านไวรัสเอชไอวีตัวอื่นๆ ในการรักษาการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี/เอดส์สำหรับผู้ป่วยที่ดื้อยา จากการศึกษาทางคลินิกพบว่ามีประสิทธิภาพดีเมื่อใช้ในการป้องกัน (PrEP, Pre-exposure prophylaxis) โดยยาฉีดจะฉีดเพียงปีละ 2 ครั้ง ทุก 6 เดือน และยารับประทานกินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่ง อภ.จะเริ่มพัฒนาในรูปแบบยารับประทานก่อน</p>	
<p>องค์การเภสัชฯผลิตPlant-based ตัวแรก มุ่งเวทีโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, optnews, linetoday)</p> <p>-พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า อภ.ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนไทยผลักดันผลิตภัณฑ์ Plant-based ตัวแรกเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ ภายใต้กลยุทธ์ “Plant-based Medicine” มุ่งหวังขยายตลาดผลิตภัณฑ์จากพืชด้วยการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่ระดับสากล เตรียมพร้อมส่งออกสู่เวทีโลก นำร่องที่ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้</p>	
<p>ข่าวบิดเบือน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sonthitalk, news1live, antifakenewscenter)</p> <p>-กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ตรวจสอบข้อมูลกรณีที่มีการให้คำแนะนำถึงการใช้ฟ้าทะลายโจร ช่วยรักษาตากุ้งยิงว่า เป็นข้อมูลบิดเบือน ยังไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนหรือมีการศึกษาวิจัยทางฟิสิกส์และคลินิกที่เพียงพอในการระบุว่าใช้รักษาตากุ้งยิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเพียงหลักฐานทางภูมิปัญญาและหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์ในการลดการอักเสบ ด้านแบคทีเรีย ด้านไวรัสที่ไม่ได้รักษาโรคตากุ้งยิงโดยตรง จึงอาจเป็นประเด็นสำหรับการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในอนาคต</p>	
<p>ลุยคัดกรอง "มะเร็งปากมดลูก"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>-ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช.พร้อมด้วย นพ.สุรทิน หอมหวล ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 6 ระยอง และคณะ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมการให้บริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test ด้วยตัวเองเชิงรุก สำหรับกลุ่มคนทำงานกลางคืน ณ บริเวณถนนคนเดิน Walking Street เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ตั้งเป้าตรวจกลุ่มเป้าหมาย 5,000 คน ภายใน 4 เดือน ด้านผู้รับบริการ ระบุ สะดวก ไม่น่ากลัวเหมือนที่คิด</p>	
<p>ระบบสุขภาพดิจิทัลไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>-ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มองว่าการขับเคลื่อนระบบสุขภาพดิจิทัลจะต้องตอบโจทย์ของประเทศ และระบบสุขภาพในอนาคต ซึ่งจะเน้น 3 เรื่องใหญ่ ได้แก่ 1. การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 2. การดูแลตัวเอง และ 3. การแพทย์เฉพาะบุคคล และการแพทย์แม่นยำ ซึ่งการที่จะทำให้เกิดขึ้นได้ต้องมี “AI and</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>Digital Powered Healthcare” หรือการใช้พลังจากปัญญาประดิษฐ์ และระบบสุขภาพดิจิทัล โดยการดำเนินการเรื่องระบบสุขภาพดิจิทัลของไทยยังไม่ได้ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลเต็มที่ พบข้อจำกัดหนึ่งคือ “User Friendly Platform” ของผู้ป่วย ยังมี การเปิดประวัติสุขภาพที่ผู้ป่วยไม่ต้องการให้เปิด เช่น ประวัติการใช้สารเสพติด ทำแท้ง ฯลฯ รวมถึงระบบ Telemedicine หรือโทรเวชกรรมทางไกลขณะนี้ยังไม่มีแนวทางการเลือกผู้ป่วยที่เหมาะสมอย่างชัดเจน ส่วนในเชิงระบบการเบิกจ่ายมีเพียง สปสช.ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเอื้อในบางส่วน ขณะที่ สปส.และกรมบัญชีกลางยังไม่สามารถทำได้ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องความเข้าใจและปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หลายภาคส่วนยังคงกังวลในการเชื่อมโยงข้อมูลเพราะเกรงว่าข้อมูลจะหลุดอาจนำไปสู่การฟ้องร้องได้ ทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคล หรือข้อมูลเชิงระบบยังไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ทั้งหมดในโรงพยาบาลสังกัดต่างๆ</p> <p>โดยฝาก 4 ข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพดิจิทัล ประกอบไปด้วย 1. เชื่อมต่อฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศจากระบบบริการสุขภาพในทุกระดับ ทุกสังกัด ให้เป็นหนึ่งเดียว 2. สร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านสุขภาพที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการสุขภาพ รู้ทุกต้นทุนของการรักษาพยาบาล ตอบสนองความต้องการในการใช้ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ 3. การจัดการ วิเคราะห์ฐานข้อมูลแบบทันที (Real Time Database Management) ที่ไม่ใช่รายสัปดาห์ และ 4. ข้อมูลเปิด (Open Data Policy) เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ตรวจสอบ ใช้ประโยชน์ และให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานในการดูแลสุขภาพได้</p>	
<p>วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>- อาจารย์ชลาสัย โชคดีศรีจันทร์ รองผอ.กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร กล่าวถึงความสำเร็จของการผลิตบุคลากรแพทย์แผนไทยในรอบ 20 ปี ที่ผ่านมา ผลิตแพทย์แผนไทยประยุกต์มากกว่า 15 รุ่น ประมาณ 700 คน มีทั้งที่จบและทำงานตรงสายปฏิบัติในระบบราชการ และเอกชน เป็นเจ้าของกิจการสถานพยาบาล การแพทย์แผนไทย และสถานพยาบาลสหคลินิก ทั้งในไทยและต่างประเทศ ปัจจุบันวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร อยู่ภายใต้สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันบรมราชชนก โดยเปิดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี หรือโทร 0-3745-4470</p>	
<p>รักษา 'โรคหายาก'</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- ศ.พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี แนะนำ 3 กองทุนสุขภาพ พิจารณาหาแนวทางใหม่ช่วยผู้ป่วยโรคหายากเข้าถึงการรักษา โดยเทคโนโลยียีนบำบัดถูกใช้มากขึ้น ฉีดครั้งเดียวหายจากโรค แม้ราคาแพง แต่เทียบกับค่ายาต้องรักษาไปตลอดชีวิตอาจคุ้มค่ากว่า เผยทั่วประเทศมีแพทย์พันธุกรรมเพียง 28 คน ส่งผลผู้ป่วยโรคหายากเข้าไม่ถึงการรักษา เสนอให้ผลิตแพทย์ด้านนี้เข้าสู่ 13 เขตสุขภาพทั่วประเทศ</p>	
<p>โรคฉี่หนู</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- นพ.ปฐมพงศ์ ปุรุโปรง นพ.สสจ.อำนาจเจริญ เตือนประชาชนระวังโรคเลปโตสไปโรซิส หรือ โรคฉี่หนู หลังพบผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย แนะนำประชาชนควรสวมรองเท้าบูทป้องกัน เมื่อต้องเดินลุยน้ำ ทั้งนี้ สสจ.อำนาจเจริญ ได้ประสาน รพ.ทุกแห่งในจังหวัดให้มีการจ่ายยาดีออกซีไซคลิน (Doxycycline) 100 mg ให้กับผู้ป่วย</p>	
<p>แก้ไขปัญหากลืนหมิ้นโรงงานปลาร้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- นายอาคม ปัญญาแก้ว สาธารณสุขอำเภอบุธันต์ จ.ขอนแก่น พร้อมด้วยปกครองท้องถิ่นและอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น ร่วมตรวจสอบแก้ไขปัญหากลืนหมิ้นโรงงานปลาร้า บริษัท ปลาร้าคุณนายบ้านนาพานิว จำกัด โดยมีหนังสือคำสั่งจากพนักงานท้องถิ่นให้ทางบริษัทดังกล่าว ปิดปรับปรุงแก้ไขเหตุรำคาญเรื่องกลิ่นจากระบวนการต้มน้ำปลาร้า ทางบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขด้วยการติดตั้งเครื่องดูดซับกลิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p>	
<p>เกาหลีใต้ยกระดับคุมเข้มสนามบิน สกัดเชื้อไวรัสติดต่อนจากแอฟริกา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ postjung</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-เกาหลีใต้เริ่มยกระดับการคุมเข้มพรมแดน และตรวจสอบเชื่อนักเดินทางขาเข้าที่มาจาก 5 ประเทศในแอฟริกา [รวันดา เอธิโอเปีย ยูกันดา แทนซาเนีย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก] หลังเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส "มาร์เบิร์ก" ส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปประจำการที่ประตูผู้โดยสารขาเข้าเที่ยวบินตรงจากเอธิโอเปีย ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้โดยสาร โดยผู้ติดเชื้อจะมีอาการไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ อาเจียน ท้องเสีย และปวดท้อง ขณะนี้ยังไม่มียุติหรือยารักษา</p>	
<p>ไข้หวัดนก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ อินโฟเควสท์</p> <p>-รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐฯ ยืนยันว่า พบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกสายที่ 4 มีอาการไม่รุนแรง ติดจากการสัมผัสโคนมที่ติดเชื้อ โดยผู้ติดเชื้อ 4 คนในแคลิฟอร์เนียได้สัมผัสกับโคจากคนละฟาร์ม ทั้งนี้ สหรัฐฯ พบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกแล้ว 18 รายในปีนี้ ซึ่งได้รับการยืนยันว่ามาจากฟาร์มโคนมใน 14 รัฐ โดยผู้ป่วยเกือบทุกคนยกเว้นเพียงคนเดียว ล้วนเป็นผู้ที่สัมผัสกับโคหรือสัตว์ปีกที่ป่วย</p>	